

Ấy vấn đề về

XÂY DỰNG SỰ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thiếu tướng PHẠM LIÊM*

Trên thực tế, tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng và được quán triệt, thể hiện trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, góp phần to lớn, quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh không chỉ là cơ sở lý luận, nền tảng tư tưởng mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh luôn coi sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng, là cơ sở để đoàn kết toàn dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. Người đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nhằm làm cho Đảng ta thành một khối đoàn kết vững chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức mạnh chiến đấu; thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân (GCCN) và nhân dân lao động và cả dân tộc. Quán triệt và thực hiện tư tưởng của Người về xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên đã xây đắp nên truyền thống đoàn kết, một lòng một dạ trung

thành với Đảng, phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH. Đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu, một quy luật phát triển và là nhân tố tạo nên sức mạnh chiến đấu của Đảng ta.

Xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là một bộ phận trong tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người, nhằm hình thành sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người không chỉ đề ra những luận điểm, nguyên tắc, phương pháp để xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân mà chính Người là hiện thân của khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, bằng phẩm chất "Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công vô tư". Sự thống nhất hài hoà giữa tư tưởng và hành động, đạo đức, nhân cách, sự mẫu mực trong lời nói và việc làm vì lợi ích dân tộc, giai cấp của Hồ Chí Minh thực sự có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, nó trở thành động lực, sức mạnh to lớn cảm hoá, giáo dục tinh đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữa đảng viên với quần chúng, giữa quân và dân.

Hồ Chí Minh quan niệm: Đoàn kết biểu hiện ở tư tưởng phải thống nhất, hành động phải thống nhất, Đảng tuy nhiều người nhưng khi hành động chỉ như

* Nguyên Chủ nhiệm chính trị Quân chủng phòng không - không quân

một người. Trong Đảng không có biểu hiện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không có tình trạng kèn cựa, bằng mặt mà không bằng lòng.

Sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động của Đảng được quy tụ, định hướng bởi mục tiêu phấn đấu của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng. ĐCS Việt Nam, ngay từ ngày thành lập đã được Hồ Chí Minh xác định mục tiêu chiến đấu là lãnh đạo nhân dân giành lấy độc lập dân tộc và xây dựng CNXH, vì tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Hồ Chí Minh khẳng định, Người chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Tư tưởng đó của Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của sự gắn bó máu thịt trong Đảng ta và gắn kết Đảng với dân. Muốn xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là một khối thống nhất cả về ý chí và hành động, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tự học tập, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực tuyên truyền để mọi đảng viên, quần chúng tự nhận thức được sự cần thiết phải đoàn kết, từ đó tự giác xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng.

Sự đoàn kết thống nhất của Đảng phải dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Hồ Chí Minh luôn xác định tự phê bình và phê bình là cơ sở của sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là một giá trị của văn minh, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, bởi thực chất của nó là hướng đến sự hoàn thiện của cái đẹp, của nền văn hoá Việt Nam. Thông qua quá trình tự phê bình và phê bình mà mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng tự giải quyết tốt mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa tập thể và xã hội. Vì vậy, tự phê

binh và phê bình phải được tiến hành thường xuyên ở mọi cấp, mọi ngành, ở từng đảng viên và từng cấp uỷ, tổ chức Đảng. Việc tự phê bình và phê bình là cốt lõi để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.

Hồ Chí Minh khẳng định: Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Muốn cho Đảng thực sự đoàn kết thống nhất, đòi hỏi phải tự phê bình và phê bình thường xuyên, toàn diện, mỗi cán bộ đảng viên phải có nhận thức và hành động đúng. Bởi lẽ sức mạnh của Đảng là từ đội ngũ đảng viên, do phẩm chất, năng lực đảng viên tạo nên. Người không những luôn chỉ rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò quan trọng của tự phê bình và phê bình cho cán bộ, đảng viên mà Người còn là một tấm gương sáng ngời, mẫu mực về thực hành tự phê bình và phê bình trước Đảng, trước nhân dân.

Ngày nay, tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, chủ nghĩa đế quốc ra sức thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS, xoá bỏ chế độ XHCN, can thiệp sâu vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, ngăn chặn phong trào đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự vững vàng, kiên định về tư tưởng và chính trị, đáp ứng kịp với những diễn biến mới của tình hình thế giới và khu vực. Đảng đã có nhiều nghị quyết tập trung vào công tác xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên nên đã củng cố được sự thống nhất cao về tư tưởng, chính trị, sự đoàn kết, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và cuộc vận động đổi mới, chỉnh đốn Đảng thì năng lực, phẩm chất của cán bộ, đảng viên còn chưa đáp ứng được. Hơn lúc nào hết, việc quán triệt, học tập, nghiên cứu để vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

Từ thực tiễn lịch sử xây dựng và trưởng thành của Đảng, để quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, theo chúng tôi cần nắm vững và thực hiện tốt mấy vấn đề cơ bản sau:

Trước hết, phải thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về tinh thần đoàn kết trên cơ sở giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định, những đức tính tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên thể hiện ở thái độ chân thành, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau; tính khiêm tốn, tinh tập thể, tinh thần dân chủ, sự hợp tác, tương trợ giúp đỡ nhau theo nguyên tắc "mình vì mọi người, mọi người vì mình"; tinh đồng đội kể vai sát cánh trong chiến đấu, trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống và công tác chỉ được xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và truyền thống đoàn kết của dân tộc. Đó là cơ sở để các thế hệ cán bộ, đảng viên nhận thức và giải quyết đúng đắn các mối quan hệ cá nhân và tập thể, giai cấp và dân tộc,... Chính vì thế, trong điều kiện hiện nay, phải không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng ta về xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự trung thành vô hạn với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và quyết tâm biến mục tiêu đó thành hiện thực là cơ sở tư tưởng của sự đoàn kết trong Đảng ta hiện nay.

Trong điều kiện cuộc đấu tranh giai cấp, dân tộc diễn biến gay go, phức tạp, quyết liệt hiện nay, cần đặc biệt coi trọng giáo dục lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc XHCN, với nhân dân; tinh thần kiên quyết, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và CNXH. Trước những tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường, mỗi đảng viên cần phải quan tâm hơn nữa việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho chính bản thân mình, xây dựng tình hữu ái giai cấp, nghĩa đồng chí, đồng bào, phát huy truyền thống, tinh thần tập thể, dân chủ, đoàn kết

thống nhất, không để lợi ích cá nhân làm phai nhạt tinh đồng chí, đồng đội, làm rạn nứt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đảng viên với quần chúng nhân dân.

Hai là, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng trên cơ sở nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Để phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng, không chỉ dừng lại trong nhận thức, tình cảm mà cần phải có cơ chế tổ chức hợp lý, quy chế làm việc rõ ràng, phong cách dân chủ; kiên quyết chống bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh để xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Người khẳng định, Đảng là người tổ chức, hướng dẫn, lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc, do vậy ĐCS Việt Nam phải là một Đảng trí tuệ, cách mạng, thống nhất. Đảng cần phải có những chính sách và giải pháp đồng bộ để tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong các lực lượng vũ trang nhân dân. Việc hoàn thiện quy chế dân chủ, hệ thống điều lệ, quy định, nguyên tắc sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để bồi dưỡng, rèn luyện ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cho mỗi tổ chức Đảng và đảng viên.

Ba là, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, liêu biểu cho tinh đoàn kết gắn bó trong Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng từ Trung ương tới các tổ chức cơ sở đảng. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, Người yêu cầu phải đề cao tinh thần trách nhiệm, có tình thương yêu, thái độ đồng cam cộng khổ với quần chúng. Trong điều kiện hiện nay cần phải đặc biệt quan tâm giáo dục phẩm chất, đạo đức cách mạng, để mỗi cán bộ đảng viên thực sự "làm tấm gương", "làm người kiêu mẫu trong mọi việc" cho quần chúng noi theo, để Đảng xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp, vừa là người lãnh đạo vừa là người đẩy tư trưởng thành của nhân dân.